

Một bệnh việnn lầnn thầ đầ Thái Lan, hôm nay (30/4), phầi sắ tánn bệnh nhầnn và đầnn mầi hoắtt đầnn, chầ trầ phầu thuắtt cầp cầu, sau khi nhầnn ngầi biểu tình chầnn chính phầ tánn kích vào bệnh việnn đầ truy lầnn các nhầnn việnn an ninh mà hầ nghi chầtt giể bên trong.



*Làn sóng biểu tình cầa phe Áo Địch đã làm tê lầtt Bangkok nhầu ngày nay. (ầnh: Sky News)*

Một nhồm Áo Địch đã xông vào bệnh việnn Chulalongkorn bầtt chầp lầi thầnh cầu cầa giám đầc bệnh việnn. Sau đầ, hầ rút vầ "cầ đầa" gầnn đầ vì không tìm thầy bầtt kầ mầtt binh sầ hay cầnh sắtt nào bên trong khu nhầ.

Trong mầtt thông báo, bệnh việnn Chulalongkorn cho biểtt hầ đầ chuyểnn các bệnh nhầnn sang các bệnh việnn hoắc tòa nhầ khác tánn xa phe Áo Địch. Phầnn lầnn hoắtt đầnn chầa trầ tánn i Chulalongkorn đầu bầ đầnh hoắnn, chầ trầ các ca cầp cầu.

Xuắtt hiểnn trên chầnnng trầnn truyểnn hình đầc phắtt sắtt toàn quầc, Thầ tánnng Abhisit Vejjajiva tỉpp tánn chầ trầch nhầnnng hành đầnnng gầnn đầ cầa phe Áo Địch, lầc lầnnng đã làm tê lầtt nhầu khu vầc thuắtt trung tâm Bangkok thầi gian qua.

"Tôi không cầnn lên án vầ đầtt kích bệnh việnn, vì toàn xầ hầi Thái Lan và cầnnng đầnnng quầc tánn đã làm đầu này rầi", Abhisit nầi. Ông nhầnn mầnh rầnnng chính phầ Thái sầ "không cho phếp bầtt cầ mầtt phong trànn nào gầy đầ đầa cho đầnn chúng".

Bầtt chầp nhầnnng lầi cầnh báo nhầ vầy, phe Áo Địch - bầtt đầu các cuắc biểu tình tánn ngày 12/3 trong chiểnn đầch đầi Thầ tánnng tánn chầc và tánn chầc bầu cầ sầm - vầnn thắtt thầc các nhầ chầc trầch: hầ tỉnn vào tòa nhầ quầc hầi, bao vầy mầtt khu việnn thông, phong tánn a các con đầnnng và phắtt đầnnng vô sầ cuắc tuểnn hành bầnnng xe máy ở Bangkok. Đầnn nay, ít nhầtt 27 ngầi đã thiểtt mầnnng và gầnn 1.000 ngầi bầ thầnnng trong các vầ đầnnng đầ trên đầnnng phầ.

Gầnn nhầ trong mầi trầnnng hầp, lầc lầnnng an ninh đã không thầ, hoắc không muểnn, gầnn chầnn phe Áo Địch, ngay cầ khi hầ đầtt nhầp vào bệnh việnn công cầ tánn năm tuểi Chulalongkorn.

Tuy nhiên, Weng Tojirakarn, mậ t thậ lớnh Áo Đạ và là mậ t thậ y thuậ c, đã có lậ i "xin lậ i sậ sậ c" vì hành đặ ng nói trên, vậ n do khoậ ng 100 ngậ i thậ c hiớ n. Ông gặ i đó là hành đặ ng "không thớch hậ p, quá mậ c và vô lý".

Các nhà chậ c trách hiớ n đã cậ 100 cậ nh sắ t tậ i bậ o vậ bớnh viớ n này.

"Hậ có thậ phậ n đặ i mậ i thậ hậ muớ n nhậ ng hậ không nên tậ i đây, và hậ không nên ngắ n cậ n chúng tậ đặ c chậ a bớnh", mậ t bớnh nhậ Purin Supadith gặ n đặ nói.

Trậ c nhậ ng vậ viớ c nhậ vậ y, nhậ ng ngậ i ậ ng hậ chính phậ Thái Lan đã yậ cậ u quân đặ i phậ i hành đặ ng đặ chậ m đặ t "tính trậ ng vô chậ " ậ thậ đặ.

Chamlong Srimuang, mậ t nhậ vậ t cậ p cao thuậ c phe Áo Vàng, cho rậ ng cậ n áp đặ t tính trậ ng thớ t quân lậ t. Ông này cậ nh báo mậ t cuậ c nậ i chiớ n có thậ bùng nậ nậ u nhậ phe Áo Đạ không bậ ngắ n chậ n.

*Thanh Hậ o (Theo Bangkok Post, AP)*